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Samgöngunefhd

Hér sendist usögn sveitarstjómar á fundi þann 17. Des. sl. vegna frumvarps til 
sveitarstjómarlaga:

10. Beiðni Samgöngunefndar Aiþingis um umsögn vegna frumvarp til 
s veitars tj ómarlaga.
Lögð fram beiðni Samgöngunefndar Alþingis um umsögn vegna frumvarp til 
sveitarstjórnarlaga vegna fjölda sveitarstjörnarmanna. Sveitarstjórn telur ekki þörf á 
að fjölga í sveitarstjórnum umfram þcer reglur sem nú eru í gildi.

Með bestu kveðju,
Jón G. Valgeirsson 
Sveitarstjóri
Grímsnes- og Grafningshreppi


